

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP, ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 36/2009/NĐ-CP.

Trong những năm qua và năm 2017, BCH Đảng Bộ xã Nam Hải đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo UBND xã, UBMTTQ xã, các ban ngành đoàn thể, các chi bộ Đảng, các cơ sở thôn xóm, các trường học, cơ quan triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 36/2009/CP-ND, ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, góp phần đảm bảo tốt tình hình ANTT – TTATXH trên địa bàn xã.

Tuy nhiên bên cạnh một số các đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện tốt có hiệu quả các qui định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, thì trên địa bàn xã vẫn còn một số cơ sở thôn xóm, trường học vẫn còn xây ra, một số quần chúng nhân dân chưa chấp hành nghiêm, còn lên nút buôn bán, đốt các loại pháo trong dịp Tết Nguyên đán diễn ra hàng năm, nguyên nhân là do ý thức chấp hành của một số bộ phận nhân dân, học sinh chưa tốt.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 36/CP-ND TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, góp phần giữ vững ANTT – TTATXH, đảm bảo cho nhân dân vui Tết đón xuân Mậu Tuất năm 2018 tuyệt đối an toàn tiết kiệm, Ban chấp hành Đảng bộ yêu cầu UBND xã, UBMTTQ xã, các Chi bộ, ban ngành đoàn thể, các cơ sở thôn xóm, các trường học, lực lượng An ninh - Quốc phòng xã triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau.

1. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động sâu rộng đến từng cán bộ Đảng viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về ý thức chấp hành Nghị định 36/CP của Chính phủ và các văn bản của Tỉnh, Huyện về cấm sản xuất buôn bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép các loại pháo. Thông qua các phong trào "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*"; "*Mô hình ba an toàn*"; "*Toàn dân bảo vệ ANTQ*". Phát động khuyến khích, động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia phát hiện tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm.

2. UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, chỉ đạo các cơ sở thôn xóm, các trường học, lực lượng An ninh - Quốc phòng phối hợp với MTTQ xã, và các tổ chức Đoàn thể Chính trị xã hội tập chung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra sử lý kiên quyết không để xảy ra tình trạng sản xuất buôn bán tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép các loại pháo trên địa bàn xã, tiếp tục tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng chống cháy nổ, tổ chức ký cam kết tới 100% các hộ gia đình trên địa bàn toàn xã, và các trường học, trạm y tế, các cơ quan, không để tình trạng đốt pháo, buôn bán, vận chuyển, sản xuất, tàng trữ trái phép các loại pháo trên địa bàn xã.

3. Lực lượng An ninh - Quốc phòng xã làm công cốt phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, cơ sở thôn xóm, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, tăng cường tuần tra kiểm soát nắm chắc tình hình, rà soát quản lý chặt các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghi có liên quan buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo, phân loại địa bàn trọng điểm, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa ngăn chặn phát hiện đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm Nghị định 36/2009/NĐ-CP về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ đốt các loại pháo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ban ngành, cơ quan, trường học, các đơn vị thôn xóm từ xã đến cơ sở quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

- Công an xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, trường học, cơ quan, cơ sở thôn xóm xây dựng Kế hoạch, kiểm tra đôn đốc thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ánh kịp thời về thường trực Đảng ủy.

BCH Đảng ủy giao cho Công an xã VP Đảng ủy, VP UBND xã thường xuyên tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về thường trực Đảng ủy.

Nghị Quyết này được phổ biến đến các chi bộ Đảng trong toàn Đảng bộ./.

Nơi nhận:

- Huyện ủy Nam Trực; (để báo cáo)
- BCH Đảng ủy;
- Chi bộ Đảng;
- Lưu VP.

